

คำกล่าวเปิดงาน

*“Thailand Focus 2008 – Diversifying the Thai Vision”*

โดย นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 กันยายน 2551, 12.00 – 13.00 น. โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

ในระหว่างการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน Thailand Focus นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาปาฐกถาและทำการบรรยายตลอดการจัดงานครั้งที่ 4 นี้ ซึ่งประกอบด้วย ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะร่วมปาฐกถาในฐานะตัวแทนของ ฯพณฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมรัฐสภา โดย ดร.สุชาติจะพูดในหัวข้อเรื่อง “Pushing Thailand Forward—The Vision” (การผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้า – วิสัยทัศน์) ต่อจากนั้น นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จะบรรยายให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “Securing Thailand’s Future with Capital Market Development” (การทำให้อนาคตของไทยมั่นคงด้วยการพัฒนาตลาดทุน)

ขณะที่ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ นายวิจิตร สุพินิจ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กกต) และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จะมากล่าวบรรยายในหัวข้อ “Investment in Thailand: Value-packed Opportunities” (การลงทุนในประเทศไทย: โอกาสที่เต็มไปด้วยมูลค่า) และ “Thai Capital Market: Past Present Future” (ตลาดทุนไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต)

สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ 18 กันยายน ในช่วงเช้า นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมาพูดในหัวข้อ “Eco-Tourism and Sustainable Tourism Development” (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ก่อนที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังก์ถัด (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) จะกล่าวบรรยายในหัวข้อสำคัญเรื่อง “Opportunities and Challenges for Thailand – the Global Perspective” (โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ในบริบทของโลก) ระหว่างการรับประทานอาหารเที่ยง

โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ในบริบทของโลกการประชุมไทยแลนด์โฟกัสปีนี้ ซึ่งมีหัวข้อว่า Thailand Focus 2008: Diversifying the Thai Portfolio จะเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอมุมมองรอบด้านและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย และการประชุมในครั้งนี้จะอธิบายให้ผู้ร่วมงานทราบถึงคุณลักษณะของตลาดทุนในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมาตรการของภาครัฐในปัจจุบัน รายชื่อบริษัทในชั้นดี และช่องทางการลงทุนอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดการค้าของไทยและความแตกต่างทางการค้า

นายปกรณ์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะคิดถึงประเทศไทยในส่วนของ การให้บริการ หรือ การเป็นอยู่ชั่ววูบน้าของเอเชีย แต่ประเทศไทยนั้นมีโอกาสแห่งการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ เกษตรกรรม อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและพักผ่อน รวมไปถึงการให้บริการด้านการแพทย์ ซึ่งทุกๆอุตสาหกรรมก็ล้วนมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

ยกตัวอย่างเช่น ในครึ่งปีแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารโตถึง 383% และ 97% ตามลำดับหากเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว อุตสาหกรรมการให้บริการด้านการแพทย์ก็ได้รับผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 46% ส่วนในภาคการท่องเที่ยวและพักผ่อน ผลกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 73%

ประธานตลาด ยังเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น หลาย ๆ ฝ่ายก็เริ่มรับรู้ถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ และแม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกต่าง ที่เกิดจากวิกฤติซับไพรม์ จะกระจายไปทั่วโลก ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคของไทยก็ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ต่ำลง ทั้งนี้ตัวเลขโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ระบุว่าในครึ่งปีแรก จีดีพีของไทยโตถึงประมาณ 5.7 % จากเดิมคือ 4.3% ของช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ทั้งจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น, การลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชน และอัตราการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขันสูงของตลาดหุ้นไทย ผลกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 48% ขณะที่ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จาก อัตรา interest coverage ratio ในไตรมาสที่สองซึ่งอยู่ที่ 8.7 เท่า เพิ่มขึ้นจากเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 2.1 เท่า

นายปรกรณ์ยังกล่าวถึง แผนการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมาถึง 33 ปีแล้ว พร้อมแผนเข้าเปิดขายซื้อขายหุ้นภายในปี 2553 รวมทั้ง แผนจัดตั้งกองทุนพัฒนาตลาดหุ้น

ในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ตลาด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และครบวงจรเพื่อครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ จนถึงทั้งกองทุน exchange-traded funds (ETFs), สัญญาฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น

นอกจากนั้น ตลาด ยังได้ดำเนินการส่งเสริมร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งก็รวมถึง ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อให้มีการซื้อขาย การจดทะเบียนในตลาดในภูมิภาค และการขยายการบริการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก

ท้ายสุด ประธาน ตลาด สรุปว่า ด้วย ค่าพีอีที่ต่ำ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทในตลาดหุ้นไทย โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ยังรออยู่ข้างหน้าอีกมาก ซึ่งกำลังเริ่มต้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ตลาด และบริษัทจัดการสินทรัพย์ ในการจัดตั้ง 12 กองทุนแม่ทูนซึ่งฟันด์ ที่ไม่เพียงแต่จะลงทุนทั้งในหุ้นชั้นดี แต่รวมถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีพื้นฐานที่ดี ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการนี้อยู่ที่ 8.2 พันล้านบาท หรือประมาณ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนนี้จะพร้อมให้ลงทุนในเดือนหน้า

\*\*\*\*\*